

Số: 10 /BB-HĐND

Côn Đảo, ngày 01 tháng 7 năm 2022

## **BIÊN BẢN**

### **Phiên họp thứ Mười của Thường trực HĐND huyện khóa XII**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Quy chế làm việc của HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành Phiên họp thứ Mười.

Thời gian: bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 30/6/2022 (thứ Năm).

Địa điểm: **Phòng họp trụ sở HĐND và UBND huyện.**

Chủ tọa: ông Phan Thanh Biên - Chủ tịch HĐND huyện; bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch HĐND huyện; bà Nguyễn Thị Trinh - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội (Vắng có lý do: ông Phạm Hữu Trí - Trưởng Ban Pháp chế).

Thư ký: bà Lê Thị Minh Thụy - Phó Chánh Văn phòng huyện.

Thành phần tham dự:

Dự phiên họp có ông Huỳnh Trung Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, bà Huỳnh Thị Thanh Liên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Phó Trưởng Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo 06 Tổ đại biểu HĐND huyện; đại diện Ban thư ký các kỳ họp HĐND huyện; Chánh và Phó Chánh Văn phòng huyện.

### **DIỄN BIẾN**

- Bà Lê Thị Minh Thụy - Phó Chánh Văn phòng huyện: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, người chủ trì và thư ký phiên họp.

- Thay mặt Thường trực, ông Phan Thanh Biên - Chủ tịch HĐND huyện phân công bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch HĐND huyện điều hành phiên họp.

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo được sự phân công của Chủ tịch HĐND huyện điều hành Phiên họp, thông qua dự kiến Chương trình phiên họp (theo Giấy mời số 12/GM-HĐND ngày 28/6/2022) và bổ sung thông qua 02 dự thảo Báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm và Báo cáo công tác giám sát 06 tháng đầu năm của HĐND huyện; đề nghị thành viên Thường trực, các đại biểu có ý kiến, bổ sung nội dung Chương trình phiên họp;

Các thành viên thống nhất với chương trình phiên họp. Diễn biến phiên họp thông qua từng nội dung như sau:

#### **1. Rà soát tổng thể công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện**

- Ông Trần Hùng Tâm - Chánh Văn phòng huyện báo cáo tiến độ tập hợp tài liệu trình, chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện; trong đó, còn 02 nội dung trình kỳ họp đang xin ý kiến Huyện ủy, sẽ trình khi Huyện ủy thông qua.

- Bà Nguyễn Thị Trinh - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội: Ban KTXH cơ bản đã nhận đầy đủ tài liệu để thẩm tra mà UBND huyện đã gửi (Còn 02 nội dung đang trình xin ý kiến Huyện ủy thông qua) và đang thực hiện quy trình thẩm tra; dự kiến từ ngày 07 - 10/7/2022 Ban sẽ tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp.

- Ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Ban Pháp chế: Ban đang triển khai công tác thẩm tra theo kế hoạch đã ban hành, đã nhận 04 báo cáo của UBND huyện gửi và 03 báo cáo của các cơ quan tư pháp. Tiến hành thẩm tra 12 nghị quyết của UBND huyện và 01 nghị quyết của Thường trực HĐND huyện trình tại kỳ họp. Bên cạnh đó, đề nghị Văn phòng huyện tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị gửi các báo cáo, báo cáo bản chính về Ban làm cơ sở thẩm tra và hoàn thiện hồ sơ.

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch HĐND huyện: Cơ bản tài liệu trình tại kỳ họp để phục vụ công tác thẩm tra là đầy đủ, trong đó còn các dự thảo nội dung tờ trình, nghị quyết đang trình xin ý kiến Huyện ủy, đề nghị Văn phòng huyện tiếp tục tham mưu lãnh đạo Huyện ủy; đồng thời, tham mưu UBND huyện rà soát những nội dung đã trình hồ sơ nhưng chưa có văn bản đăng ký bổ sung để thực hiện đầy đủ thủ tục trình kỳ họp. Văn phòng đôn đốc các cơ quan gửi báo cáo chính thức để các Ban làm cơ sở thẩm tra.

## **2. Nghe 06 Tổ đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện**

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch HĐND huyện: Trên cơ sở Báo cáo số 409/BC-MTTQ-BTT ngày 27/6/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của đại biểu HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026; đề nghị các Ban, đại diện lãnh đạo các Tổ đại biểu HĐND huyện có ý kiến thống nhất, bổ sung nội dung cần thiết khác để đề nghị UBND huyện giải trình.

- Ông Võ Minh Thuận - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 1: Qua Hội nghị tiếp xúc cử tri, cơ bản các cơ quan, đơn vị đã trả lời thỏa đáng về đề nghị xin buôn bán tại miếu Cậu; ý kiến của người dân Khu dân cư số 1 về việc xe ô tô chờ khách gây mất trật tự, an toàn tại khu vực trước cổng sân bay, cơ quan chức năng chưa xử lý được do đậu đỗ trong đất của người dân.

- Bà Trần Thị Hoài Thu - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2: Cơ bản Ủy ban MTTQVN huyện đã tổng hợp đầy đủ ý kiến của Tổ đại biểu số 2. Tuy nhiên, Tổ đại biểu số 2 vẫn đề nghị Thường trực HĐND huyện quan tâm đề nghị UBND huyện xử lý đối với một số nội dung nổi bật như: việc lấn chiếm lòng lề đường để đậu xe taxi, đặc biệt là trước các điểm di tích (miếu Thổ Địa, quán ăn,...) để chờ khách; ý kiến của người dân “đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu cho sử dụng một số khu vực đất Nhà nước để sử dụng làm bãi đậu xe tạm thời”.

- Bà Nguyễn Thị Trinh - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 3: Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Khu dân cư số 3, cơ bản UBND huyện và các cơ quan chức năng đã trả lời các ý kiến cử tri thỏa đáng. Tuy nhiên, qua buổi Hội nghị tiếp xúc, Tổ đại biểu số 3 có nhận đơn của cử tri Khu dân cư số 3 về thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu và qua kiểm tra thì Tổ đại biểu số 3 biết một số khó khăn của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thủ tục này (không riêng vì Côn Đảo, các địa phương khác cũng đang gặp khó khăn). Do đó, đề nghị Thường trực HĐND huyện tiếp thu, đưa vào nội

dung này vào họp phiên thảo luận tổ hoặc có văn bản đề nghị UBND huyện nghiên cứu giải quyết và có báo cáo cụ thể về những khó khăn để tháo gỡ.

- Bà Đoàn Thị Diệu Hiền - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 4: Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Khu dân cư số 7, thành phần tiếp xúc cử tri hầu như là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; do đó, Tổ đại biểu số 4 chưa ghi nhận được ý kiến nào của cử tri.

- Bà Phạm Thị Tám - Tổ Phó Tổ đại biểu số 5: Qua Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Khu dân cư số 5 và Khu dân cư số 10, các ý kiến xoay quanh một số nội dung như: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sửa chữa cầu cảng Bến Đầm; đề nghị xem xét bổ sung bố trí đất ở vào quy hoạch sử dụng đất của huyện tại Khu dân cư số 10 để người dân có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở và xây dựng nhà ở; đậu xe lòng lề đường, đoạn đường Trần Phú - Khu dân cư số 5 (một bên vỉa hè đường bán đồ vật liệu xây dựng, một bên đường bán hàng quán, xe đậu lòng đường); việc tranh chấp hộ gia đình của bà Bích Phượng - Khu dân cư số 5 về 02 phần đất đều tự khai phá nhưng hộ được cấp, hộ không được cấp, việc chồng lấn đất tại 02 phần đất này (*Đã được cơ quan hướng dẫn làm Đơn, tuy nhiên, đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo*); về Nhà văn hóa khu dân cư số 5 (*ý kiến người dân hỏi "Vì sao địa phương có đất cho thuê, nhưng lại sử dụng phân đất cũ chật hẹp và lên lâu"*); về công tác an toàn giao thông, đề nghị cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra việc phóng nhanh vượt ẩu của các hãng taxi, xe điện; đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn có kế hoạch tầm soát khám bệnh cho phụ nữ, trẻ em hàng năm; đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh việc buôn bán đối gian đối với trái cây, hoa quả cúng làm mất hình ảnh du lịch của huyện.

- Ông Đinh Nho Thính - Tổ Phó Tổ đại biểu số 6: Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Khu dân cư số 6 và Khu dân cư số 8, có 03 ý kiến phát biểu và đã được đại biểu giải trình và cử tri đã đồng tình (các ý kiến xoay quanh nội dung: bốc mùi hôi thối tại đoạn đường Tôn Đức Thắng, trước khách sạn Saigontouris, khách sạn The Secret và công viên Võ Thị Sáu; lắp đặt bổ sung camera trên địa bàn huyện); đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra hệ thống thoát nước để chuẩn bị mùa mưa sắp tới.

- Ông Nguyễn Xuân Dũng - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 5: bổ sung một số nội dung đối với các ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 5: Đề nghị Thường trực HĐND huyện có ý kiến với UBND huyện thông tin về các vụ kiện, Bản án giữa UBND huyện với người dân tại Côn Đảo trong 02 năm gần đây, vì có ý kiến cho rằng các vụ kiện ra Tòa thì người dân đều thắng. Ý kiến về phân đất đối diện quán cà phê Havana, trước đây cơ quan chức năng đã rào lưới B40 để quản lý đất Nhà nước, hiện nay đã bị tháo gỡ để sử dụng.

- Ông Huỳnh Trung Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện: Đối với vấn đề lập lại trật tự, đậu đỗ xe, xử lý lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn huyện, UBND huyện đang chỉ đạo ra quân quyết liệt xử lý xuyên suốt trong thời gian sắp tới.

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch HĐND huyện: Qua báo cáo về Hội nghị tiếp xúc cử tri và ý kiến bổ sung nội dung của các Tổ đại biểu HĐND huyện và Báo cáo số 409/BC-MTTQ-BTT ngày 27/6/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thống nhất như sau:

+ Các nội dung đề nghị giải trình: Việc quản lý các khu đất công tại đường Trần Phú - Khu dân cư số 5 (Đối diện quán cà phê Havana); thông tin cho người dân biết về kết quả các vụ kiện liên quan đến đất đai giữa UBND huyện với người dân; thông tin về quy hoạch đất ở tại khu Bến Đầm; nội dung kiểm tra, xử lý trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; xử lý các trường hợp xe ô tô, taxi, xe điện phóng nhanh vượt ẩu; xử lý tình trạng xe điện, xe ô tô đậu lấn chiếm lề đường tại miếu Thổ Địa; xử lý tình trạng xe đón khách đậu hàng dài trước cổng sân bay Côn Đảo gây mất an toàn giao thông và các vấn đề về ô nhiễm môi trường; việc tổ chức khám tầm soát bệnh ung thư, phụ khoa cho phụ nữ trên địa bàn huyện.

+ Các nội dung không giải trình tại kỳ họp: Các ý kiến đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án đường Dương Thanh Khiết (lý do: đã được cơ quan chức năng thực hiện đền bù cho các hộ dân ngày 21/6/2022); về vấn đề ngập úng tại Khu dân cư số 2 (lý do: Hiện nay, hệ thống mương thoát nước tại Khu dân cư số 2 được thi công theo kỹ thuật và được cơ quan chức năng khắc phục việc ngập úng; bên cạnh đó, một số nhà dân có vị trí ngay dòng chảy của kênh nước và dưới ruộng thấp nên xảy ra ngập úng); về thực trạng việc mua vé tàu khách và vé máy bay vẫn gặp khó khăn (lý do: do thị trường điều chỉnh, cơ quan chức năng không giải quyết được).

+ Đề nghị Văn phòng huyện tham mưu văn bản của Thường trực HĐND huyện về các nội dung thống nhất đề nghị UBND huyện báo cáo giải trình.

### **3. Thảo luận các nội dung dự kiến gợi ý tại phiên thảo luận tổ đại biểu HĐND huyện**

- Bà Lê Thị Minh Thụy - Phó Chánh Văn phòng trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức phiên thảo luận tổ, trong đó có các nội dung gợi ý thảo luận và danh sách chia nhóm tổ thảo luận.

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch HĐND huyện: Trên cơ sở nắm bắt tình hình cuộc sống người dân, đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện, các đại biểu HĐND huyện có ý kiến về dự thảo kế hoạch và bổ sung các nội dung thảo luận tổ.

- Bà Nguyễn Thị Trinh – Trưởng ban Kinh tế - Xã hội: đề nghị Văn phòng điều chỉnh một số câu từ, nội dung tại dự thảo kế hoạch.

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch HĐND huyện: Đề nghị Văn phòng huyện tiếp thu chỉnh sửa dự thảo Kế hoạch tổ chức phiên thảo luận tổ.

\* Các ý kiến thảo luận:

- Ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó trưởng ban Pháp chế: Đề nghị xem đưa vào nội dung thảo luận xây dựng trên đất nông nghiệp và thủ tục cấp mới.

- Ông Lâm Tiến Đạt – Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội: Đề nghị bổ sung báo cáo giải trình các ý kiến cử tri, đề nghị bổ sung mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện (mục 4).

- Ông Võ Minh Thuận – Tổ trưởng Tổ đại biểu số 1: Đề nghị bổ sung nội dung thảo luận thực trạng và trường hợp vi phạm trái phép, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp.

- Bà Nguyễn Thị Trinh – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội: Thống nhất nội dung thảo luận về tình hình an ninh trật tự về xây dựng lấn chiếm đất nhà nước; trường hợp chấp hành, trường hợp không chấp hành và người dân phản ánh xử lý không đồng bộ (Hộ nhà ông Lánh). Xây dựng không phép, trái phép, xây dựng tái lấn chiếm. Đề nghị bổ sung nội dung trật tự an toàn giao thông, hạ tầng giao thông,

thống kê loại xe và kế hoạch quản lý. Tình trạng tốc độ xe điện. Dự án cảng Bến Đầm, giải pháp quản lý trong thời gian tới về xe điện trung chuyển.

- Bà Phạm Thị Tám – Tổ phó Tổ đại biểu số 5: Đề nghị bổ sung nội dung rác thải, cụ thể là vật phẩm cúng sau khi viếng Nghĩa trang Hàng Dương.

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch HĐND huyện: Qua các ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, thống nhất các nội dung gợi ý thảo luận tổ như sau:

- + Xây dựng trên đất nông nghiệp;
- + Xây dựng không phép, trái phép, tái lấn chiếm sau cưỡng chế;
- + Lĩnh vực môi trường;
- + Trật tự an toàn giao thông;
- + Thủ tục hành chính cấp giấy sử dụng đất lần đầu;
- + Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

#### **4. Dự thảo Báo cáo hoạt động và Báo cáo công tác giám sát của HĐND huyện trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022**

Đề nghị các Tổ nghiên cứu, đóng góp ý kiến, gửi góp ý cho Văn phòng điều chỉnh trước ngày 01/7/2022 để Văn phòng tổng hợp.

#### **5. Văn phòng huyện báo cáo quá trình mua trang thiết bị điện tử cho đại biểu HĐND huyện**

- Ông Trần Hùng Tâm – Chánh Văn phòng trình bày về quy trình, tiến độ thực hiện việc mua sắm trang thiết bị điện tử cho đại biểu HĐND huyện.

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch HĐND huyện: Đề nghị Văn phòng tiếp tục xúc tiến quá trình mua sắm trang thiết bị điện tử cho đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 để phục vụ công tác hoạt động, tiếp nhận, nghiên cứu tài liệu của đại biểu.

### **KẾT LUẬN**

Ông Phan Thanh Biên - Chủ tịch HĐND huyện thay mặt Thường trực HĐND huyện, có một số kết luận như sau:

#### **1. Rà soát tổng thể công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện**

Cơ bản tài liệu đầy đủ, trong đó còn một số tờ trình và dự thảo Nghị quyết chưa trình do đang trình xin ý kiến Huyện ủy, giao Văn phòng huyện tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị sớm hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp; đồng thời, tham mưu UBND huyện rà soát, đăng ký bổ sung những nội dung đã có hồ sơ trình kỳ họp nhưng chưa có văn bản đăng ký nội dung trình theo thủ tục.

#### **2. Nghe 06 Tổ đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện**

Giao Văn phòng tham mưu Thường trực HĐND huyện văn bản đề nghị UBND huyện báo cáo giải trình các nội dung theo Báo cáo số 409/BC-MTTQ-BTT ngày 27/6/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ý kiến thống nhất tại phiên họp.

#### **3. Thảo luận các nội dung dự kiến gợi ý tại phiên thảo luận tổ đại biểu HĐND huyện**

Trên cơ sở ý kiến của hai Ban, các Tổ đại biểu HĐND, các thành viên tham dự họp, giao Văn phòng huyện bổ sung, điều chỉnh dự thảo Kế hoạch tổ chức thảo

luận Tổ đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 trình Thường trực HĐND huyện **trước ngày 04/7/2022.**

**4. Dự thảo Báo cáo hoạt động và dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động giám sát 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của HĐND huyện**

Đề nghị các Tổ đại biểu HĐND huyện nghiên cứu 02 dự thảo báo cáo nêu trên, gửi về Văn phòng huyện và Ban Pháp chế tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, trình Thường trực HĐND huyện **trước ngày 01/7/2022.**

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Tổ đại biểu HĐND huyện; Văn phòng huyện, Ban Pháp chế - HĐND huyện hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, trình Thường trực HĐND huyện ký ban hành.

**5. Đề nghị Văn phòng huyện** tiếp tục xúc tiến quá trình mua sắm trang thiết bị điện tử cho đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 để phục vụ công tác hoạt động, tiếp nhận, nghiên cứu tài liệu của đại biểu.

Giao các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục theo dõi, giám sát nội dung công tác quản lý lòng đường, vỉa hè trên địa bàn huyện; báo cáo Thường trực HĐND huyện định kỳ hàng quý.

Phiên họp Thường trực HĐND huyện lần thứ Tám kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ PHIÊN HỌP**



**Lê Thị Minh Thụy**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên TTr. HĐND huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- Văn phòng huyện;
- Lưu: VT, VP.

Hien/PH 10-2022

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  
TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thị Thu Thảo*